

“DÂN VẬN KHÉO THÌ VIỆC GÌ CŨNG THÀNH CÔNG”

Ngày 15 tháng 10 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong bài báo “Dân vận” rằng “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Và người cán bộ dân vận cần có đầy đủ sáu phẩm chất “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Công tác dân vận không chỉ cần cho người cán bộ các cấp, mà mỗi công chức, viên chức nhà nước, nhất là các thầy giáo, cô giáo đều cần khéo léo thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và đồng nghiệp của chúng tôi- thầy giáo Phạm Văn Quý cũng là một chiến sĩ vẻ vang trên mặt trận dân vận ấy.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thành tích
5	 Phạm Văn Quý	Tổ trưởng CM	<ul style="list-style-type: none">- Giải Ba Quốc Gia cuộc thi tích hợp liên môn.- Giải Nhì Thành phố cuộc thi tích hợp liên môn.- Giải Nhất cấp Quận thi bài giảng E learning.- Giải Nhất cấp Quận thi kỹ năng CNTT.- Giải ba GVG cấp Quận môn sinh học.- CSTĐ cơ sở- GVG Quận môn Sinh học, Hóa học

Dân vận chưa khi nào là công việc đơn giản cũng không phải công việc một sớm một chiều. Dân vận là quá trình vận động tất cả lực lượng không để ai bị bỏ lại phía sau, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hiện những công việc nhà trường, Đoàn thể đã giao cho. Và suốt 16 năm qua, thầy giáo Phạm Văn Quý vẫn luôn nỗ lực trên con đường ấy.

Ngay từ những ngày đầu đến với nghề dạy học, với chuyên môn giỏi, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, say mê với nghề, không ngại khó khăn, thầy luôn truyền đạt những kiến thức đã được học ở giảng đường cho các em học sinh bằng cả tâm lòng, trái tim, hết mực yêu thương quan tâm học trò. Học trò đã từng học thầy khó có thể quên được hình ảnh một thầy giáo dạy bộ môn Hóa học và Khoa học tự nhiên với giọng nói vang đặc biệt, thật hào sảng, cách dạy của thầy không hề khô khan mà công thức nào cũng dễ thuộc, dễ nhớ. Và hơn cả, đó là những bài học có tính ứng dụng vào thực tiễn cao. Để rồi, từ những bài học ấy, những cô, cậu học trò được trải nghiệm trước khi “sải cánh bay cao” trên đường băng cuộc đời, bay vào trời xanh cao rộng, khám phá thế giới mới rộng mở.

Là một giáo viên chủ nhiệm, thầy luôn luôn quan tâm những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thầy đã tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của từng học sinh, trực tiếp gặp gỡ phụ huynh, vận động các bạn học sinh khác, các gia đình khác và cả thầy cô bộ môn cùng chung tay giúp đỡ, động viên, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn để các em yên tâm trong học tập. Với những Học sinh còn gặp khó khăn trong việc học, thầy lại dành thời gian tìm các biện pháp phù hợp để giảng dạy và giúp đỡ các bạn vươn lên từng chút, từng chút một. Với sự nỗ lực trong giảng dạy, nhiều năm liền thầy luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt các danh hiệu lao động giỏi, giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua và bằng khen các cấp. Những danh hiệu đó thật ngưỡng mộ và tự hào nhưng hơn cả với nghề giáo là học sinh đều hết sức yêu quý, tin tưởng, kính trọng, noi gương thầy. Học sinh tự hào khi được thầy chủ nhiệm, chúng coi thầy là người cha thứ hai của mình.



Thầy Phạm Văn Quý chụp ảnh cùng BGH trong buổi chia sẻ “Điều em muốn nói”

Không chỉ vậy, trong vai trò của một tổ trưởng chuyên môn, công tác dân vận càng được thầy thực hiện nhiều hơn nữa. Thầy liên tục cập nhật, chỉ đạo đổi mới trong công tác chuyên môn trong tổ. Hằng năm, tổ chuyên môn do thầy phụ trách đều có giáo viên dạy giỏi cấp Quận, cấp thành phố, học sinh đạt giải các kì thi cấp quận, cấp thành phố. Với trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, nhiều năm kinh nghiệm của bản thân và lòng nhiệt huyết với nghề, thầy đã cùng với BGH chỉ đạo chuyên môn nhà trường ngày một vững vàng và phát triển, được phụ huynh học sinh, học sinh và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Ngoài đổi mới chuyên môn, thầy luôn cố gắng đẩy mạnh bồi dưỡng giáo viên giỏi, giúp đỡ đồng nghiệp mới ra trường còn bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy. Những giáo viên mới bước chân vào nghề đều có chung cảm nhận, đánh giá: thầy luôn

tận tình hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ, giúp đỡ để đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên vận dụng các phương pháp mới linh hoạt mang lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục. Từ thầy, chúng tôi không chỉ học hỏi được kinh nghiệm chuyên môn, mà còn học được nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp, cách giữ ngọn lửa nhiệt huyết với nghề trong tim, học được cách vận động các nguồn lực để tham gia phát triển nền giáo dục của nhà trường nói riêng và của ngành nói chung.



Thầy Phạm Văn Quý cùng tập thể hội đồng sư phạm trường THCS Lê Quý Đôn

Trên cương vị của một người tổ trưởng chuyên môn, thầy luôn mẫu mực trong công việc nhưng lại hết sức chân thành, gần gũi trong mọi hoạt động tập thể của tổ, của trường, nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp. Thầy luôn tham gia các cuộc vận động của ngành, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham mưu xây dựng chuẩn mực cho nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo Bác Hồ, gương mẫu, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, dám nghĩ, dám làm, nâng cao tinh thần đồng chí, đồng nghiệp, gắn các nhiệm vụ của nhà trường với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.



Thầy Phạm Văn Quý cùng CBGVNV trường THCS Lê Quý Đôn

Công tác dân vận cũng khó khăn hơn khi trường chúng tôi mới thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 2021-2022. Nơi đây thu hút học sinh ở nhiều phường khác nhau với đặc điểm gia đình cũng khác nhau. Sự quan tâm của một bộ phận phụ huynh học sinh với con em chưa thực sự nhiều, tâm lý họ có phần chủ quan, không đề cao việc học hoặc rất tự tin về trình độ của con em mình. Từ những tư tưởng của phụ huynh như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của học sinh. Có những học trò còn chưa chú tâm vào việc học, chưa cố gắng nỗ lực hết mình trong học tập, chưa đề cao học tập. Nắm bắt được tâm lý ấy, trong các cuộc gặp mặt trao đổi với phụ huynh học sinh, với những học sinh chưa ngoan, trước hết, thầy chọn cách giảng giải, thuyết phục mềm dẻo. Sau đó là động viên, khuyến khích. Và có những lần, những quyết định nghiêm khắc cũng được thầy sử dụng và phát huy hiệu quả. Nhờ sự thay đổi linh hoạt trong công tác dân vận mà kết quả giáo dục giữa Nhà trường và Gia đình được đẩy mạnh hơn. Trong xã hội hiện tại, có lẽ thầy cô giáo hiếm khi phải đến nhà vận động gia đình cho con đi học, nhưng cuộc vận động để gia đình, để học sinh hiểu hết ý nghĩa của việc học, góp phần xây dựng xã hội học tập vẫn còn khó khăn và kéo dài nhiều năm nữa. Và trong cuộc chiến ấy, rất cần những cán bộ khéo léo như thầy.

Ở trường chúng tôi, ai cũng tự hào về thầy, một thầy giáo dạy giỏi, một tổ trưởng gương mẫu, một đồng nghiệp chân thành, cởi mở và hết sức khéo léo trong công tác dân vận. Thầy luôn là người đi đầu trong các phong trào của ngành và của nhà trường, luôn tuyên truyền thấu tình đạt lý cho học sinh và giáo viên, nhân viên trong trường những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước để rồi từ đó tạo được lòng tin với hết thầy mọi người./.

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN